

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,489,175 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,128,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,777,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,928,740 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก อบต.หนองข่า ดังนี้		
- นายก อบต. เป็นเงิน 244,800 บาท		
- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เป็นเงิน 269,300 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก อบต.หนองข่า ดังนี้		
- นายก อบต. เป็นเงิน 24,000 บาท		
- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,120บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.หนองข่า ดังนี้		
- นายก อบต. เป็นเงิน 24,000 บาท		
- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,120บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.หนองข่า ประกอบด้วย		
- ประธานสภา อบต. จำนวน 134,640 บาท		
- รองประธานสภา อบต. จำนวน 110,640 บาท		
- สมาชิกสภา อบต. จำนวน 22 คน จำนวน 1,900,800บาท		
- เลขานุการสภา อบต. จำนวน 86,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,848,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,710,960 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 486,720 บาท - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 416,160 บาท - นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 389,400 บาท - นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 293,880 บาท - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 299,640 บาท - นิติกร จำนวน 498,600 บาท - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 366,560 บาท <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	123,120 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่ง ปลัด อบต./เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการ เรื่องการให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	222,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,100 บาท
<p>1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 288,100 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 168,532 บาท - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ทักษะ) จำนวน 119,568 บาท <p>2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 432,000 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท - ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท - ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,420 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการ เรื่องการให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,268,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	174,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และคณะกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์และเงินรางวัลในการนำจับตัวผู้กระทำความผิด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ตามระเบียบกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ค่าจ้างเหมารังวัดแนวเขตที่สาธารณะ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบลความเร็วสูง รวมถึงธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายตามโครงการเครือข่าย internet และการบำรุงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตั้งและค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองสำหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารว่างหรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม ทักเสด็จฯ และการจัดประชุมงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร ได้แก่ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุม อบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก อบต. ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป กรณีตำแหน่งว่างนอกจากการครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต. และสำหรับสนับสนุนงานเลือกตั้ง ส.ส,ส.ว. และ ส.อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 59 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.หนองข่า	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 61 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
4.โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 61 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
5.ค่าใช้จ่ายจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต.	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำวารสาร เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์รายงานผลงาน กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร ผลการปฏิบัติงานของ อบต.หนองข่า คู่มือประชาชนและการประเมินความพึงพอใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 59 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
6.ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 67 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
7. ค่าพวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่มเงินพุ่มทอง และอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และอื่นๆ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	305,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะสั้น เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ยางลบ ดินสอ ปากกา รางชาติ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ เครื่องคิดเลข บัตรประจำตัวพนักงาน ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวกับวัสดุสำนักงานโดยจัดซื้อตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการใช้ปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก เข่ง ตระกร้า น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาขัดพื้น น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าจาก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน แบตเตอรี่ รี น้ำมันเบรก ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และครุภัณฑ์อื่นๆ ของ อบต. ที่ได้มาจากการซื้อหรือการบริจาค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระจดาษเขียน โปสเตอร์ ค่าตัดแต่งตัวหนังสือ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ แผ่นซีดี วีดีโอเทป) โฟม ฟูกิน สี หรือคำอัดขยายภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ แฮนด์ไดรฟ์ ผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	394,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า และไฟฟ้าในที่สาธารณะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า และในที่สาธารณะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
งบลงทุน	รวม	62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	62,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	21,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งห้องข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (ionizer) เป็นต้น สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์ทำความสะอาดได้ 6) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)</p>		
3.เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	17,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 ตัวๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
<p>เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, letter, legal และ costum <p>(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)</p>		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ (ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และวัสดุทรัพย์สินอื่นๆ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หากซ่อมแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ตามปกติรวมทั้งครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้างและผู้บริจาคให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

งบเงินอุดหนุน **รวม** 20,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ ที่ ชย 82601/476 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

งานบริหารงานคลัง **รวม** 2,121,947 บาท

งบบุคลากร **รวม** 1,607,947 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 1,607,947 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,036,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

-ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น	เป็นเงิน	288,120 บาท
-นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เป็นเงิน	323,760 บาท
-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	เป็นเงิน	180,720 บาท
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	เป็นเงิน	244,320 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 181,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 321,307 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	เป็นเงิน	170,448 บาท
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	เป็นเงิน	150,859 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 26,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามระเบียบฯ คำสั่งและหนังสือสั่งการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	508,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	113,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำสั่งพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุมสัมมนา อบรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง จาก อบต.หนองขา ให้ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีและบริการเกี่ยวกับงานภาษี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเตรียมสถานที่ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ งานภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ หรือลักษณะงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้นเปลืองหมดไป มีอายุการใช้งานไม่นาน หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะสั้น เช่น ปากกา ดินสอ สมุด หมึก ปากกาลบคำผิด ไม้บรรทัดลวดเย็บกระดาษ แม็กเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตรายาง ซอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำ น้ำยาล้างจาน ซ้อนส้อม แก้ว จานรองแก้ว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ หมึกพิมพ์ เมนบอร์ด สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิส แบบซีดี คีร์บอร์ด เครื่องอ่านข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,084,190 บาท
งบบุคลากร	รวม	825,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	825,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	198,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้		
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 198,840 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	530,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้		
- พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 151,622 บาท		
- พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน 139,792 บาท		
- พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 239,136 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการ เรื่องการให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบดำเนินงาน	รวม	238,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	28,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าเติมออกซิเจน เติมน้ำมันเครื่อง แก๊สดับเพลิงเคมีแห้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำเนกประสงค์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน และวัสดุอื่นๆ รวมถึงครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดับเพลิง เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า ร้องเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
- ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31.8 cc		
2) มีประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 3,400 วัตต์ 4.6 แรงม้า		
3) เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ		
4) ขนาดโซ่ 3/8" RSC5		
5) ความจุถังเชื้อเพลิง 250 ซีซี		
6) น้ำหนัก 3.9 kg. เฉพาะตัวเครื่อง		
7) ระบบสตาร์ทที่เชือกดึงสตาร์ท		
8) ความจุน้ำมันหล่อลื่นโซ่ 150 ซีซี		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

- ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม	120,000 บาท
------------	--------------------

งบดำเนินงาน

รวม	120,000 บาท
------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย

รวม	120,000 บาท
------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคมและการศึกษา หน้า 117

3. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคมและการศึกษา หน้า 117

5. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคมและการศึกษา หน้า 117

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,618,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,121,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,121,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	701,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลดังนี้		
-ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เป็นเงิน 227,400 บาท		
-นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 336,360 บาท		
-เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 138,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
-คนงานทั่วไป เป็นเงิน 324,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบคำสั่งและหนังสือสั่งการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	337,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ประชมาบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจาก อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก อบต. ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ รวมทั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>80,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้นเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก แลคซัน เทปใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด กาว แฟ้ม กรรไกร เครื่องคิดเลข สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดลงรับ ลงส่งหนังสือ สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ทรายยาง ซอล์ก แปลงลบกระดาน ของ</p> <p>ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ชีผึ้งขาค้าง (กระดาน) ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>รวม</p> <p>75,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร อเนกประสงค์</p> <p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขา เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลัส เต้ารับ ฟิวส์ และวัสดุ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวกับงานติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์ ศพด . อบต.หนองขา มีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีไฟฟ้าใช้ ภายในอาคาร สำหรับจัดกิจกรรมให้เด็กภายในอาคาร และบริการประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขา ได้แก่ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก เข่ง น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาฆ่าเชื้อ แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ จาน ชาม มีด หม้อ กระทะ ช้อน ช้อนส้อม น้ำจืด และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปคัสตซีท ฟีดเดอร์ เม้าท์ พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและ บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคอลล เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p>

งบลงทุน	รวม	160,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	160,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด. อบต.หนองข่า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต. หนองข่า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 30 เมตร ความสูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา อบต.หนองข่า กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2561 หน้าที่ 63 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,910,456 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,958,306 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,958,306 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,006,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ดังนี้ -ครู จำนวน 7 คน เป็นเงิน 2,006,160 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยฐานะตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,484,146 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 7 คน เป็นเงิน 1,052,146 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล) -พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน เป็นเงิน 432,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 48,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก 168,000 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,870,050 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,160,850 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,120,850 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 145 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 710,500 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 145 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 246,500 บาท		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 145 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท		
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 145 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท		
5) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 145 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 43,500 บาท		
6) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 145 คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 62,350 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)		
(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ เงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 57 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,659,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ อบต.หนองข่า ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 56 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,643,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 145 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 301,600 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้น อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในเขตตำบลหนองข่า จำนวน 645 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,341,600 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) แยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> -โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) จำนวน 88 คน เป็นเงิน 183,040 บาท -โรงเรียนบ้านฉนวน จำนวน 124 คน เป็นเงิน 257,920 บาท -โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา จำนวน 112 คน เป็นเงิน 232,960 บาท -โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร จำนวน 110 คน เป็นเงิน 228,800 บาท -โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก จำนวน 62 คน เป็นเงิน 128,960 บาท -โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ จำนวน 64 คน เป็นเงิน 133,120 บาท -โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ จำนวน 85 คน เป็นเงิน 176,800 บาท 		
งบลงทุน	รวม	272,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	272,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้	จำนวน	45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 7 ชุดๆละ 6,500 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)		

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .หนองขา จำนวน 176,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .หนองขา รายละเอียดดังนี้

- 1) ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท รายละเอียดและคุณสมบัติตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์ทำความสะอาดได้
 - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - 2) ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท เป็นเงิน 120,600 บาท รายละเอียดและคุณสมบัติตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์ทำความสะอาดได้
 - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์กีฬา

ชุดอุปกรณ์ช่วยกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ระบบจับเวลาเดินหน้าถอยหลัง ระบบออกสัญญาณเสียง มีตัวเลขแสดงผล มีนาฬิกาบอกเวลา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 7 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,810,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,810,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,810,000 บาท
<p>(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนตำบลหนองข่า จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนที่เป็นหน่วยดำเนินการแข่งขันกีฬาให้นักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองข่า</p> <p>(2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 2,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 645 คนๆละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน(ใช้ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) จัดสรร 100% แยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) จำนวน 88 คน เป็นเงิน 352,000 บาท -โรงเรียนบ้านฉนวน จำนวน 124 คน เป็นเงิน 496,000 บาท -โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา จำนวน 112 คน เป็นเงิน 448,000 บาท -โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร จำนวน 110 คน เป็นเงิน 440,000 บาท -โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก จำนวน 62 คน เป็นเงิน 248,000 บาท -โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 64 คน เป็นเงิน 256,000 บาท -โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ จำนวน 85 คน เป็นเงิน 340,000 บาท <p>(3) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ให้นักเรียนในตำบลหนองข่า จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ คำวิทยากร คำวิสต์ต่างๆ ที่จำเป็น ค่ารางวัลค่าจัดการประกวด แข่งขัน อุดหนุนให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยดำเนินการ</p> <p>(4) เงินอุดหนุนโครงการเรียนรู้เกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา จำนวน 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้</p> <p>(5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน)ให้แก่โรงเรียนบ้านฉนวน จำนวน 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)</p>		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	438,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	438,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	438,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	438,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กด้วยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า จำนวน 438,000 บาท ดังนี้		
- สายที่ 1 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า ถึง บ้านหนองข่า ค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		
- สายที่ 2 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า ถึง บ้านฉนวน จำนวน 1 คัน ค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		
- สายที่ 3 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า ถึง บ้านท่าคร้อ บ้านโนนศิลา และบ้านโจด จำนวน 1 คัน ค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		
- สายที่ 4 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า ถึง บ้านหนองแดง บ้านกุดจิก บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 1 คัน ค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 88,800 บาท		
- สายที่ 5 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า ถึง บ้านห้วยยางดำ บ้านหนองโสน จำนวน 1 คัน ค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,479,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,003,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,003,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	657,940 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นเงิน 131,220 บาท - หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) เป็นเงิน 380,000 บาท - นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเงิน 183,000 บาท (ตั้งจากเงินรายได้) 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด (ตั้งจากเงินรายได้)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	246,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขภิบาล เป็นเงิน 138,000 บาท - คนงานทั่วไป เป็นเงิน 108,000 บาท (ตั้งจากเงินรายได้) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ (ตั้งจากเงินรายได้)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,449,020 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ อบต.หนองข่าแต่งตั้ง (ตั้งจากเงินรายได้ 4,346 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,654 บาท)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,080,420 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกให้ทำการใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสำหรับการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง สำหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารว่างหรือขนมประกอบการประชุม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก รวมถึงค่าบริการต่างๆด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน และการจัดการประชุมงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 65 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	240,000 บาท
<p>- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 65 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>- โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 65 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	4,500 บาท
<p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการหรือได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถจ่ายในประเภทนี้ได้ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>2. ค่าจ้างเหมาบริการซัปรถยนต์ EMS</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซัปรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จำนวน 2 คนๆ ละ 7,750 บาท จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	186,000 บาท
<p>3. ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล จำนวน 4 คนๆ ละ 280 บาท/วัน สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างต้องผ่านการอบรมการแพทย์ฉุกเฉินและคุณสมบัติอื่นตามที่ อบต. กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	409,920 บาท

<p>5. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ดำเนินการรณรงค์โครงการ ค่าจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับ อสม. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองข่า (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคม และการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>6. โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อเป็นคำวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคม และการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการชัยภูมิ "บ้านสวย เมืองสุข" เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อเป็นคำวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคม และการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หากซ่อมแซมแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	358,600 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เบิก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ ไข น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหล่า ซอล์ก แปลงลบกระดาน ตรายาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ ขาตั้ง (กระดาษดำ) ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัวัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซ์ิเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี สเตอร์ มูฟวี่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ และวัสดุที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	5,000 บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไชคิง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หอน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน เต่า ถ่าง แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและครุภัณฑ์อื่นๆของกองสาธารณสุขหรือสามารถใช้เป็นส่วนผสมของสารฉีดพ่นป้องกันกำจัดโรคไข้เลือดออก ไขหวัดนกหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลของ อบต. หนองข่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อใช้ในการกรณีในการปฐมพยาบาลกรณีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ อบต.หนองข่า เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายอะบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 13 ถังๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุเคมีฉีดพ่นหมอกควันหรือฝอยละอองกำจัดยุงลาย จำนวน 24 ขวดๆละ 1,400 เป็นเงิน 33,600 บาท</p> <p>- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,500 โด๊สๆละ 30 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท</p> <p>- ค่ายาคุมกำเนิดควบคุมสูตร จำนวน 700 โด๊สๆละ 25 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท</p> <p>- อุปกรณ์ในการฉีด เช่น เข็ม ไชริง สำลี แอลกอฮอล์ ถุงมือ เป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 20,000 บาท</p> <p>- ค่าเติมออกซิเจนสำหรับรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>- ค่าจัดซื้อฐานรองเตียงสแตนเลส (stretcher bare) จำนวน 8,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	223,600 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น กระจาดเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี)รูปสี่หรือขาว่าที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระจาดต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซีพี้ คัดซีพี้ฟัดเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	26,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,500 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
- ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม - โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว - ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ - มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม - มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ - ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60x200x80 เซนติเมตร - อุปกรณ์ประกอบ <ul style="list-style-type: none"> - เสาหน้าเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน - เปลหามทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนาหรือโลหะไม่เป็นสนิม มีเบาะหุ้มหนังเทียม - ราวกันเตียง <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	6,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเวชภัณฑ์ยาและวัคซีน รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,145,072 บาท
งบบุคลากร	รวม	834,672 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	834,672 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	594,240 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นเงิน 335,600 บาท		
- นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 311,640 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	198,432 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 198,432 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	163,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	128,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. การสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการกำหนด จำนวน 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานเกี่ยวกับสงเคราะห์คนชรา หรือประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองสำหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารว่างหรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม ทักสนะศึกษาดูงาน และการจัดประชุมงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุม อบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการหรือรับคำสั่งแต่งตั้งจาก อบต. ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ (ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และวัสดุทรัพย์สินอื่นๆ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หากซ่อมแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ตามปกติ รวมทั้งครุภัณฑ์อื่น ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้างและผู้บริจาคให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 45,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะสั้น เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ยางลบ ดินสอ ปากกา ฆงชาติ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตราขาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผ่นที่ เครื่องคิดเลข บัตรประจำตัวพนักงาน ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำนักงานโดยจัดซื้อตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเท่านั้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระดาษเขียน โปสเตอร์ ค่าตัดแต่งตัวหนังสือ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ แผ่นซีดี วีดีโอเทป) โฟม พู่กัน สี หรือค่าอัดขยายภาพและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ แฮนด์ไดร์ฟ ผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน

รวม 30,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 30,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- โต๊ะทำงาน

จำนวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม

เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ราคา 6,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | |
|--|--------------------------------|
| <p>- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ cache memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (graphics processing unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ cache memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 ghz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 gb จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 pexel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 base-t หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wi-fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ buletooth <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | <p>จำนวน</p> <p>16,000 บาท</p> |
| <p>- เครื่องพิมพ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาว-ดำ) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto document feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | <p>จำนวน</p> <p>7,900 บาท</p> |

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1 โครงการอบรมเพิ่มพูนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 50 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
2 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตำบลหนองข่า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกอบอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 50 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
3 โครงการ อบต. ร่วมใจต้านภัยหนาว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่ประสบภัยหนาว ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 51 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,299,646 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,719,646 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,719,646 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	855,120 บาท
เงินเดือนพนักงานท้องถิ่นประจำปี จำนวน 855,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี รวม 3 อัตรา ดังนี้		
1.ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา ตั้งไว้ 402,720 บาท		
2.หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 1 อัตรา ตั้งไว้ 299,640 บาท		
3.นายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งไว้ 142,760 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	680,526 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 154,420 บาท		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 146,280 บาท		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 152,258 บาท		
-ตำแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า จำนวน 119,568 บาท		
-ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 108,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ เรื่อง การให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างสูบน้ำ ค่าจ้างหมาชอมแซมทรัพย์สิน และอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในอาณาจักรฯ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ		รวม
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยงานกองช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน เครื่องคำนวณเลข และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ฟิล์ม ซีเมนต์รีด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาสี สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว อิฐ ซีเมนต์ ตะปู ค้อน เลื่อย ตลับเมตร ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมัน เบรค ไชควง น็อตสกรู กระจกรถยนต์ กันชน และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ สำหรับรถกรเข้าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุสำรวจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์งานสำรวจ เช่น ตลับเมตร เทปวัดระยะ ขากล้อ ไม้สตร๊าฟ กล้องวัดมุม และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้งานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	20,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	450,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	450,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	450,000 บาท

- เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 สายจากนายนายธนศักดิ์ ถึงนายนายแคล้ว รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและประมาณการของไฟฟ้ากำหนด

- เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำ เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโจด หมู่ที่ 4 สายลำห้วยกุดเข้ - นานายรุ่งโรจน์ ชนะภูมิ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและประมาณการของไฟฟ้ากำหนด

- เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและประมาณการของไฟฟ้ากำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 16,21 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(8) โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลหนองข่ามีการแสดงออกในด้านทักษะความสามารถของเยาวชน สร้างความรัก ความสามัคคีแก่เยาวชนเนื่องในสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
2.โครงการอบรมส่งเสริมและอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองข่า	จำนวน	30,000 บาท
<p>2.โครงการอบรมส่งเสริมและอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองข่า จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมอาชีพต่างๆ อีกทั้งเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตำบลหนองข่า (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คน สังคม และการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</p>		
4.โครงการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลหนองข่า	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์สินค้าภายในตำบลหนองข่า ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในงานพระไกรสิงหนาทของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยใช้จ่ายในการทำกิจกรรม เช่น ค่าป้าย ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
4.โครงการส่งเสริมและจัดตั้งตลาดชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งตลาดชุมชนตำบลหนองข่า ทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
5.โครงการจัดอบรมและขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาตำบล	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 59 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

- | | | |
|---|-------|------------|
| 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตำบลหนองข่า | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพตำบลหนองข่าให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค โดยทำการฝึกอบรม ทบสวน กลุ่มอาชีพที่ อบต.หนองข่า เคยให้การส่งเสริม สนับสนุนด้านอาชีพไปแล้วนั้น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | | |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	255,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	255,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับปฐมวัยและอนุบาลในเขตพื้นที่ตำบลหนองข่า	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม วินัยและสติปัญญา ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการแข่งขัน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา รางวัลการแข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียมสถานที่ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เหยี่ยวรางวัล ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 55 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด"หนองข่าเกมส์"	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด "หนองข่าเกมส์" สำหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 55 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นค่า เสื้อกีฬา ชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนักกีฬา เวชภัณฑ์ยานักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 55 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	65,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ามอบให้แก่ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน รวม 13 ศูนย์ๆ ละ 5,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 55 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
- โครงการจัดขบวนเข้าร่วมงานพระไกรสีงหนาด	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนโครงการงานพระไกรสีงหนาดอำเภอ เกษตรสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 50 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
1.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองข่า	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองข่า เช่น ของรางวัล เงินรางวัล การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง</p> <p>เวที เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์จัดทำกระทง และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ตามโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 57 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
3.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุและรักษาประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 57 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
5. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และของไทยให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 57 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลหนองข่า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมโครงการ ค่ากิจกรรมตามโครงการ และค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 67 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหนองข่า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมโครงการ ค่ากิจกรรมตามโครงการ และค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 67 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,487,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,487,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,487,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนบ้านฉนวน- บ้านนายดำ คงโนนกกอก บ้านฉนวน หมู่ที่ 10	จำนวน	200,000 บาท
ขนาดกว้าง 1.50x4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณลำห้วยท่าช้าง บ้านท่าคร้อ หมู่ที่ 3	จำนวน	200,000 บาท
ขนาดกว้าง 1.00x1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

- | | | |
|--|-------|-------------|
| <p>- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1
สายแยกไปบ้านหามแห จากบ้านนางลอง นามโพธิ์ ขนาด กว้าง 0.30 เมตรยาว 130.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (รายละเอียดตามแบบประมาณการของ อบต.หนองข่ากำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>- โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8
ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ,ประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>- โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม บ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบ,ประมาณการของ อบต.หนองข่ากำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ,ประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ประจำศูนย์ อปพร. อบต.หนองข่า
ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 4.00 เมตรสูง 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ,ประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับปฏิบัติงานกองช่าง
ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> | จำนวน | 250,000 บาท |

- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโจด หมู่ที่ 12 จำนวน 287,000 บาท
 สายหน้าบ้านนายสมพงษ์ ชื่นภูเขียว ถึงบ้านนายสัญญาชัย ฤาชา ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (รายละเอียด ตามแบบประมาณการของอบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีด ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 จำนวน 200,000 บาท
 สายหน้า อบต. - ถนนภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1257.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ราย ละเอียดตามแบบ,ประมาณการของอบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผน ยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้าง มูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จำนวน 200,000 บาท
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ ประมาณการของ อบต.หนองข่า กำหนด) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความ สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมงานอาคาร ถนน ภายในหมู่บ้านและถนนเข้า จำนวน 200,000 บาท
 พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1-12
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซมอาคารสำนักงานและถนนที่ชำรุด เสียหายภายในตำบลหนองข่า ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้าที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความ สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในที่ทำการ อบต.หนองข่าและ ภาย จำนวน 50,000 บาท
 ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานและหมู่ บ้านในตำบลหนองข่า ที่ชำรุดเสียหาย ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปี พ .ศ.2561-2564 หน้าที่ 47 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐานและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความ สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกให้ จำนวน 50,000 บาท
 ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตามแบบ ที่ อบต.หนองข่ากำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองข่า	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 50 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
3. โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	จำนวน	40,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 66 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	16,346,384 บาท
งบกลาง	รวม	16,346,384 บาท
งบกลาง	รวม	16,346,384 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5% ของค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตามกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,500 ราย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,920,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 400 รายๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 3,840,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 40 รายๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 240,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
สำรองจ่าย	จำนวน	716,293 บาท
เพื่อใช้สำรองจ่ายในเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ล่วงหน้าหรือกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมเท่านั้น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	190,091 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		